

QUYNH PHỤ

# Chủ động bảo vệ đề, kè trước mùa mưa bão

Bước vào mùa mưa bão năm nay, để chủ động bảo vệ đề, kè, huyện Quỳnh Phụ triển khai nhiều giải pháp, đồng thời đẩy mạnh thực hiện phương châm "4 tại chỗ" nhằm chủ động phòng ngừa, ứng phó, khắc phục kịp thời, hiệu quả, không để bị động trước thiên tai.



Xã Quỳnh Lâm (Quỳnh Phụ) chuẩn bị vật tư, phương tiện cho công tác phòng, chống thiên tai năm 2022.

Ông Nguyễn Hồng Long, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: Quỳnh Phụ có 36,5km tuyến đê chính gồm đê Hữu Lược và đê Hữu Hóa. Qua kiểm tra đánh giá, các tuyến đê cơ bản đáp ứng yêu cầu trong phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Tuy nhiên, cũng còn những tuyến đê tiềm ẩn nguy cơ nên cần đơn vị chức năng thường xuyên kiểm tra, phát hiện để xử lý kịp thời, trong đó chú ý đến những đoạn đê có thấm lậu, mạch sủi; những đoạn đê bị đào xén chân đê... gây nguy hại đến an toàn của đê. Với những

đoạn đê có nguy cơ xuống cấp thuộc các xã: Quỳnh Hoàng, An Đông, An Khê đã được huyện nâng cấp, cải tạo góp phần nâng cao tính chủ động trong công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn của huyện. Là xã duyên giang, Quỳnh Lâm có 7,8km đê bao quanh. Trước mùa mưa bão, xã tổ chức kiểm tra hệ thống đê, kè, cống để xác định các điểm xung yếu cần xử lý sớm. Đồng thời căn cứ quyết định giao chỉ tiêu của huyện, tình hình thực tế của địa phương để phân bổ vật tư cho các thôn, sản sàng ứng phó có hiệu quả với mọi

tình huống, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Ông Lưu Bá Nhận, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Để chủ động phòng, chống, ứng phó khắc phục hậu quả của thiên tai gây ra, xã đã chủ động xây dựng các phương án, kiện toàn ban chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; phân công cụ thể nhiệm vụ cho từng thành viên, giao nhiệm vụ cho các lực lượng tham gia với phương châm "4 tại chỗ". Về vật tư, phương tiện, xã chuẩn bị 2.500 bao tải, 200 cây tre, 50 đôi ủng cùng cốc, xẻng... sản sàng khi xảy ra sự cố. Địa phương cũng tổ chức rà soát các

công trình đoạn đê có nguy cơ xung yếu, đặc biệt là soát các vùng có nguy cơ ngập cao, các hộ gia đình có nhà ở không an toàn để sẵn sàng đưa về nơi trú ẩn khi có lũ bão xảy ra. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến cho nhân dân nâng cao nhận thức trong công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và bảo vệ đề đê.

Trong công tác phòng, chống lụt bão, phương châm "4 tại chỗ" luôn được huyện triển khai tích cực, phù hợp, hiệu quả. Trong tháng 5 vừa qua, huyện đã tổ chức tập huấn công tác phòng, chống thiên tai và các biện pháp xử lý giờ đầu đối với những sự cố của đê, kè, cống trong mùa mưa bão cho thành viên Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện; lực lượng xung kích, cán bộ quản lý đê các xã, thị trấn. Qua đó trang bị kiến thức cơ bản về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn để các địa phương vận dụng vào thực tế. Theo ông Nguyễn Văn Phát, Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Phụ: Năm 2022 dự báo tình hình thiên tai diễn biến phức tạp, bất thường. Chuẩn bị sớm và đầy đủ mọi mặt, sẵn sàng ứng cứu kịp thời sẽ góp phần hạn chế, giảm thiểu những thiệt hại do thiên tai gây ra. Để chủ động trong công tác phòng, chống thiên tai năm nay, huyện kiện toàn Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; thành lập các đoàn kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai và thường xuyên tổ chức kiểm tra các tuyến đê, chỉ đạo phát quang cây ở ven mải đê; chuẩn bị vật tư, phương tiện, yêu cầu các địa phương luôn phải chủ động các biện pháp ứng phó kịp thời với các tình huống thiên tai có thể xảy ra. Việc thực hiện đồng bộ các biện pháp sẽ góp phần bảo đảm an toàn cho hệ thống đê, kè để phòng, chống, ứng phó có hiệu quả các hiện tượng thiên tai, giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

NGUYỄN CƯỜNG

ĐIỆN LỰC TIỀN HẢI

# Bảo đảm cấp điện ổn định mùa nắng nóng

Để cấp điện an toàn, ổn định cho sinh hoạt và sản xuất trên địa bàn trong mùa nắng nóng, Điện lực Tiền Hải đã triển khai các giải pháp nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và bảo đảm an toàn trong vận hành.

Giữa thời tiết nắng nóng của mùa hè, những công nhân của Điện lực Tiền Hải vẫn đang miệt mài với công việc nâng cấp, sửa chữa trên lưới điện với mục tiêu cấp điện an toàn, ổn định cho khách hàng. Anh Lê Văn Phúc, Đội trưởng Đội quản lý vận hành, Điện lực Tiền Hải cho biết: Để bảo đảm truyền tải điện được an toàn, liên tục phục vụ người dân, chúng tôi luôn nỗ lực làm việc cho dù giữa trưa nắng hay đêm khuya để tiến hành nâng cấp, sửa chữa, hoàn thành đúng tiến độ các công trình đầu tư xây dựng theo kế hoạch đề ra. Ngoài thực hiện giải pháp chuyên môn ngành điện còn tích cực tuyên truyền đến khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm nhất là mùa hè.

Ông Nguyễn Văn Nhân, xã Nam Cường cho biết: Là hộ dân nuôi trồng thủy sản thường xuyên sử dụng máy quạt nước có công suất lớn, do đó tôi không chủ quan, lơ là khi vận hành các thiết bị phục vụ cho nuôi trồng thủy sản. Điện lực Tiền Hải đã nâng cấp hệ thống trạm biến áp, đường dây tải điện tại khu vực, chúng tôi rất yên tâm về cấp điện để nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là mùa nắng nóng năm nay. Tôi cũng như bà con trong xã không phải lo mất điện, nếu có mất điện thì có thông báo trước và thời gian không lâu nên bà con rất mừng, phấn khởi.

Ông Vũ Huy Hà, Giám đốc Điện lực Tiền Hải cho biết: Vào những ngày nắng nóng của mùa hè, nhu cầu

sử dụng điện của khách hàng tăng cao. Bảo đảm cấp điện an toàn cho khách hàng, ngay từ đầu năm Điện lực Tiền Hải đã lên kế hoạch và thực hiện nhiều hạng mục công việc để nâng cao độ tin cậy cấp điện và bảo đảm an toàn trong vận hành. Trong đó, Điện lực Tiền Hải đã triển khai đồng bộ các giải pháp như: tăng cường kiểm tra, sửa chữa, củng cố lưới điện; điều chỉnh, tiết giảm phụ tải phù hợp, đúng quy định để duy trì vận hành hệ thống điện an toàn, ổn định. Lập phương án chi tiết cấp điện an toàn, ổn định cho từng khu vực trong mùa nắng nóng, mùa mưa bão cũng như trường hợp phụ tải tăng cao đột biến do thời tiết cực đoan. Tổ chức kiểm tra rà soát khắc phục ngay các tồn tại, khiếm khuyết trên lưới điện. Tăng cường lực lượng, thành lập tổ xung kích trực 24/24 giờ để sẵn sàng xử lý sự cố. Bố trí đầy đủ nhân lực, vật tư dự phòng, xe ô

tô, xe cẩu sẵn sàng xử lý nhanh nhất các tình huống sự cố về điện xảy ra. Tăng cường công tác quản lý kỹ thuật, thường xuyên theo dõi tình trạng vận hành đường dây, trạm biến áp để triển khai các giải pháp cụ thể, kịp thời thực hiện các biện pháp san tải, cân, đảo pha để tăng cường khả năng cấp điện ổn định. Để tiếp tục nâng cao hạ tầng lưới điện, đặc biệt ở các khu vực đông dân cư và vùng xa nhằm cung cấp điện ổn định, thường xuyên, liên tục, thời gian qua Điện lực Tiền Hải đã thực hiện xây 9 trạm biến áp chống quá tải; cải tạo chuyển lưới lộ 971 và kếp mạch vòng với lộ 476E11.9; thay thế đường dây 35KV từ lộ 371-374 E11.9 với chiều dài 49.875m; thay thế 71.518m đường dây 10 (22)KV; triển khai xây lắp đường dây 0,4KV xã Nam Thanh; thay thế 29 bộ chống sét van 24KV, 9 bộ chống sét van 42KV và 447 bộ tiếp

địa, 116 quả sứ 24KV. Tiến hành kiểm tra 115/895 bộ tụ bù hạ thế; triển khai sửa chữa sứ hotline 26 phiên; xử lý các khiếm khuyết đường dây 0,4KV trạm biến áp Nam Hưng 7, Nam Hưng 5, Nam Cường 3, trạm 1, 2, 3 Nam Thanh, Tây Giang 8...

Bên cạnh đầu tư nâng cấp các công trình điện, Điện lực Tiền Hải còn đẩy mạnh tuyên truyền việc sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả của khách hàng cũng là một trong những giải pháp quan trọng giúp ngành điện chống quá tải cho hệ thống lưới điện. Từ đó, góp phần để ngành điện thực hiện tốt công tác quản lý và vận hành lưới điện an toàn, hiệu quả, nâng cao chất lượng cung cấp điện cho khách hàng trong mùa nắng nóng. Khuyến cáo các gia đình, cơ quan, công sở, doanh nghiệp thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện, tắt bớt các thiết bị điện có hiệu suất cao.

MANH THẮNG



Công nhân Điện lực Tiền Hải kiểm tra máy biến áp bảo đảm cấp điện ổn định, an toàn.

HƯNG HÀ

# Thuận lợi khi đăng ký và cấp biển số xe tại cơ sở

Thay vì phải đến Công an tỉnh, từ ngày 21/5 người dân Hưng Hà có thể đến trụ sở Công an huyện, xã để đăng ký cấp biển số cho ô tô, mô tô, xe máy điện... Sau gần 3 tuần thực hiện người dân đều hào hứng, phấn khởi vì quy trình mới giúp giảm thời gian di chuyển, thủ tục nhanh chóng, thuận lợi. Có mặt tại trụ sở làm việc Công an xã Thái Phương, chúng tôi thấy nhiều người dân đến để thực hiện dịch vụ đăng ký, cấp biển số xe mô tô.

Mọi quy trình từ khâu tiếp nhận hồ sơ, cập nhật thông tin lên hệ thống đến việc kiểm tra số khung, số hiệu phương tiện và bấm biển số xe đều được Lực lượng Công an xã thực hiện nhanh chóng, tận tình. Ông Đinh Hữu Khắc, xã Thái Phương phấn khởi chia sẻ: Trước đây tôi phải đi gần 8km đến Công an huyện làm thủ tục đăng ký xe, có khi mang thiếu giấy tờ lại phải đi về, mất nhiều thời gian mới có thể làm xong thủ tục. Bây giờ đến làm thủ tục tại Công an xã tôi

chỉ mất khoảng 20 phút là đã thực hiện xong các bước để đăng ký xe và lấy biển số. Sự thay đổi này không chỉ giúp chúng tôi tiết kiệm được thời gian đi lại mà còn thuận tiện trong việc hoàn thành các thủ tục đăng ký xe. Thái Phương là 1 trong 11 xã, thị trấn đủ điều kiện cấp biển số xe mô tô, xe đạp điện ở tuyến xã. Từ ngày 21/5 đến nay, Công an xã đã cấp trên 10 biển số xe máy cho người dân. Tại đây, việc niêm yết các quy định về đăng ký xe,

mức lệ phí theo quy định... đều được công khai giúp người dân nắm rõ. Đại úy Nguyễn Văn Huyền, Trưởng Công an xã cho biết: Với trang thiết bị, máy móc được bố trí đầy đủ cùng với cán bộ công an xã đã được tập huấn, hướng dẫn nên việc đăng ký và cấp biển số cho công dân được thực hiện nhanh gọn, không làm mất nhiều thời gian của người dân. Trong thời gian tới, Công an xã sẽ tổ chức đăng ký xe tất cả các ngành trong tuần để phục vụ tối đa nhu cầu của người dân địa phương.

Còn tại bộ phận cấp biển số xe ô tô ở Công an huyện Hưng Hà, người dân đều phấn khởi khi mọi quy trình diễn ra đều thuận lợi và nhanh gọn. Anh Nguyễn Bá Trung, xã Chi Lăng cho biết: Thay vì phải xếp hàng, chờ đợi tại Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh như trước, nay người dân có thể tới trụ sở Công an huyện để thực hiện các thủ tục đăng ký. Trong quá trình làm thủ tục, cán bộ Công an huyện hướng dẫn rất nhiệt tình, chu đáo. Chính vì vậy, tôi cho rằng việc giao thẩm quyền đăng ký, cấp biển số xe ô tô cho cấp huyện rất thiết thực, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc đi lại, tiết kiệm thời gian.



Công an xã Diệp Nông (Hưng Hà) trao biển số xe máy cho người dân.

Từ ngày 21/5/2022, Công an huyện Hưng Hà đã tiếp nhận 21 hồ sơ đăng ký xe ô tô, riêng đối với 11 xã, thị trấn làm công tác đăng ký mô tô đã tiếp nhận 39 trường hợp. Đại úy Nguyễn Văn Thuận, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông, Công an huyện cho biết: Việc đăng ký xe ô tô ở cấp huyện và đăng ký mô tô, xe máy điện ở cấp xã là chủ trương mới của Bộ Công an. Điều này đã giúp người dân thực hiện việc đăng ký, cấp biển số các loại phương tiện trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn ngay ở cơ sở mà không phải mất thời gian, chi phí đi lại nhiều như trước đây. Để bảo đảm việc cấp, quản lý có hiệu quả các loại đăng ký, biển số xe theo đúng quy định và thẩm quyền, chúng tôi đã thành lập các tổ kiểm tra, hướng dẫn, đón tiếp để công an cấp cơ sở thực hiện tốt các quy trình đăng ký xe cũng như tăng cường tuyên truyền trên các kênh thông tin để người dân nắm bắt. Qua đó thực hiện tốt quyền đăng ký phương tiện của mình, nhất là việc thực hiện các quyền giao dịch giải quyết thủ tục hành chính mức độ 3, mức độ 4 nhằm góp phần quan trọng trong việc chuyển đổi số, đáp ứng kịp thời, thuận tiện cho cá nhân, doanh nghiệp trong việc đăng ký các phương tiện giao thông.

Việc thực hiện phân cấp đăng ký phương tiện giao thông cơ giới đường bộ theo Thông tư số 15/2022/TT-BCA và Thông tư số 16/2022/TT-BCA của Bộ Công an đã tiết kiệm thời gian và tạo thuận lợi trong việc thực hiện các thủ tục hành chính và nhận được sự đồng tình ủng hộ của người dân trên địa bàn.

THANH THỦY

## Từ 21/5/2022 NGƯỜI DÂN ĐƯỢC ĐĂNG KÝ XE MÔ TÔ, XE GẮN MÁY TẠI CÔNG AN XÃ

<p><b>Công an cấp xã</b></p> <p>Công an xã, phường, thị trấn</p>	<p><b>CẤP MỚI</b></p> <p><b>THU HỒI</b></p> <p>29A</p> <p>5</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) theo quy định (1)</li> <li>● Tổ chức thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe hết niên hạn sử dụng, xe hỏng không sử dụng được theo quy định</li> </ul>
<p><b>Công an cấp huyện</b></p> <p>Công an quận, huyện, thị xã, TP thuộc tỉnh, TP trực thuộc Trung ương</p>	<p><b>ĐĂNG KÝ, CẤP BIỂN SỐ CÁC LOẠI XE (2) :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Xe ô tô, xe máy kéo, rơmoóc, sơ mi rơmoóc và các loại xe có kết cấu tương tự xe nêu trên (3)</li> <li>● Xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe có kết cấu tương tự xe nêu trên (4)</li> </ul>	

Người dân có thể làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tạm thời trên Cổng Dịch vụ công Bộ Công an hoặc Cổng Dịch vụ công Quốc gia và được cấp giấy chứng nhận đăng ký tạm thời bản điện tử

(1) Chỉ những xã trong 3 năm liền kề gần nhất có số lượng đăng ký mới từ 250 xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) trở lên trong một năm, thì công an xã sẽ được thực hiện đăng ký và cấp biển số xe

(2) Trừ các loại xe của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân quy định tại khoản 3, khoản 4, khoản 6 Điều 3 Thông tư số 15/2022/TT-BCA ngày 6/4/2022 của Bộ Công an

(3) của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân trong nước có trụ sở hoặc nơi thường trú trên địa phương mình

(4) của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân trong nước có trụ sở hoặc nơi thường trú tại địa phương mình và cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài, của dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài tại địa phương mình

Nguồn: Thông tư số 15/2022/TT-BCA ngày 6/4/2022 của Bộ Công an

TTXVN

https://infographics.vn